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รมว.ศึกษาธิการ เตรียมนัด มหาวิทยาลัย-
ทปอ.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถกแก้ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 25 ส.ค.นี้
เผยข้องใจรูปแบบรับตรงสร้างความทุกข์ให้เด็ก
มีโอกาสเสียเงินฟรีจำนวนมาก

วันนี้ (18 ส.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ส.ค.นี้
ตนจะเชิญมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาจำนวนมากทั้งของรัฐและเอกชน และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาหารือถึงภาพรวมการแก้ไขปัญหาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
โดยตนยังไม่ขอพูดอะไรไปก่อนแม้จะทราบว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆบางแห่งแห่รับนักศึกษาเป็นจำนวนมากในระบบรับ
ตรง ซึ่งระบบนี้ทำให้ตนรู้สึกสงสารเด็ก
เพราะเด็กที่สอบได้ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนและเมื่อเด็กต้องการสละสิทธิ์ก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายฟรี
รวมไปถึงเด็กที่สอบไม่ได้ด้วยก็เสียเงินฟรีเช่นกัน จึงทำให้ตนอยากรู้ว่า
สาเหตุใดมหาวิทยาลัยต้องให้ลงทะเบียนไว้ก่อน
หรือจะเปลี่ยนเป็นเมื่อเปิดรับสมัครแล้วยังไม่ต้องลงทะเบียนได้หรือไม่ก็จะมีการหารือในประเด็นนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามคงต้องฟังข้อมูลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
การมีระบบรับตรงนั้นเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการรับนักศึกษาที่มีความพร้อม มีความสามารถ
เพื่อเข้าเรียนคณะต่างๆใช่หรือไม่ เพราะรูปแบบระบบเอนทรานซ์เดิมอาจไม่ตอบโจทย์การคัดเลือก
จึงทำให้เด็กบางคนสอบติดคณะที่ไม่ต้องการเรียนจนต้องมีการย้ายคณะเกิดขึ้น

 “ผมจะคุยกับมหาวิทยาลัยว่ามีระบบการรับนักศึกษาอย่างไร
เพราะบางระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป
ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันครั้งนี้จะมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คิดระบบการคัดเลือกนักศึกษาเองจากนั้นค่
อยนำกลับมาเสนอผมอีกครั้ง ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยไม่สามารถสั่งซ้ายสั่งขวาได้
เพราะมหาวิทยาลัยมีอิสระทางวิชาการ แต่หากเป็นเรื่องการบริหารถ้าทำดีก็จะไม่เข้าไปยุ่ง
แต่ถ้าพบการบริหารงานไม่เรียบร้อยผมก็ต้องเข้าไปจัดการ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
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